

TRƯỜNG SA Khát vọng trường tồn

■ NGUYỄN THỜI

17 giờ ngày 6/1/2018, 4 tàu: 561, 571, 996, 490 đồng loạt kéo còi chào cảng, rẽ sóng vươn khơi, đưa 4 đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ đến với các đảo thuộc quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ. Tàu kiểm ngư KN-490 đưa đoàn chúng tôi đến các đảo thuộc tuyến đảo phía Nam Trường Sa. Được đến với Trường Sa, tôi đã thỏa ước nguyện bấy lâu nay của mình. Một cảm xúc lâng lâng, thật vinh dự, tự hào. Gần 20 ngày đêm lênh đênh trên biển, được đặt chân đến những đảo chìm, đảo nổi, được tận mắt chứng kiến đời sống sinh hoạt, việc học tập, rèn luyện và được chia sẻ, lắng nghe, tâm tình với những người lính biển, có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả các đồng nghiệp trong đoàn đều có được nhiều tư liệu quý, khắc ghi trong lòng những kỷ niệm chắc chắn cả đời không quên.

Kỳ 1: Những đảo chìm bất khuất



Đảo Đá Tây B.

Trong 8 điểm đảo đoàn chúng tôi đến thăm có 6 đảo chìm gồm: Đá Đông (A, B, C), Đá Tây (A, B) và Đá Lát. Theo lịch trình, điểm đảo Đá Đông B sẽ là điểm dừng chân đầu tiên trong hải trình.

Ấn tượng đảo chìm

Thủy triều xuống thấp nên tàu phải neo cách đảo gần một ki-lô-mét, chờ con nước thuận lợi để lên đảo. Mặc cho đầu óc chệnh choảng vì say sóng, mọi người đổ dồn ra boong tàu, ánh mắt hướng về phía đảo dâng lên niềm xúc động, tự hào khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên biển, đảo quê hương. Ai cũng háo hức, mong chờ giây phút được đặt chân lên đảo.

Nhìn từ xa, đảo chìm Đá Đông B hiện lên như ngọn hải đăng giữa sóng biển. Các đảo chìm ở Trường Sa có kiến trúc tương đối giống nhau, "doanh trại" được xây dựng trên nền san hô nằm dưới mực nước biển tạo thành các chiến điểm lũy vững chắc gồm các khối nhà cao từ 2 - 3 tầng bằng bê tông kiên cố, vừa là nơi sinh hoạt vừa là nơi làm việc của cán bộ, chiến sĩ.



Thu từ đất liền.

Đại úy Trần Văn Lâm, Chỉ huy trưởng điểm đảo Đá Đông B, quê thành phố Thái Bình chia sẻ với chúng tôi: Nguồn nước sinh hoạt trên đảo chủ yếu là nước mưa, được dùng cho cả nấu ăn lẫn tắm giặt, chưa kể còn phải tiết kiệm để tưới

rau hàng ngày. Vì thế, cứ mỗi khi trời giông gió, sắp đổ mưa, bộ đội trên đảo lại khẩn trương vệ sinh sạch sẽ các mái nhà và mang xô, chậu để hứng nước ngọt, trữ vào các bể chứa ngầm. Tuy nhiên, để có đủ nước dùng cho mùa khô, cán bộ,

chiến sĩ trên đảo phải sử dụng hết sức tiết kiệm, chủ yếu để đánh răng, rửa mặt. Còn muốn tắm, giặt thì phải tắm dưới biển trước, sau dội qua nước ngọt rồi tận dụng nước ấy lắng lại để tưới rau.

Hàng ngày, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ trên đảo còn tích cực tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống. Để có đất trồng cây, trồng rau, tăng gia sản xuất, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên các đảo chìm, đảo nổi đã phải mang từng bao đất từ đất liền ra, xúc từng bao cát dưới biển đổ lên trên nền đá san hô để cải tạo đất... Hạt giống mang từ đất liền ra cũng phải chọn lựa, thử nghiệm kỹ để bảo đảm phù hợp với thời tiết khắc nghiệt nơi đây.

Để có được những vườn rau xanh tốt là biết bao mồ hôi, công sức của người lính đảo. Rau xanh ngoài đảo được ương mầm từ nắng, gió Trường Sa, từ những giọt nước ngọt chất chiu dành dùm, trải qua cả giông bão mà thành. Cuối năm 2017, cơn bão số 16 (bão Tembin) quét qua gây ảnh hưởng trực tiếp đến các đảo chìm, đặc biệt là vườn rau của bộ đội. "Nhìn các luống rau mướt, rau đay, mồng tơi, rau cải... xanh non mơn mớn bị sóng biển dập vùi mà xót lòng quá" - Trung sĩ Phan Hữu Nhớ, đảo Đá Tây B tâm sự.

Tuy nhiên, ngay sau khi bão tan, cán bộ, chiến sĩ trên các đảo chìm đã khẩn trương dùng nước ngọt rửa mặn, bón thêm vôi rồi trải bạt ra phơi đất từ 2 - 3 ngày, sau đó mới xuống giống. Sau gần một tháng, những vườn rau xanh trên đảo đã cơ bản được khôi phục, bảo đảm nhu cầu rau xanh của bộ đội.

Lạc quan người lính đảo chìm

Đến những đảo chìm, chúng tôi ghi nhận không gian khá chật hẹp nhưng tất cả vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Cùng anh em chiến sĩ ôm cây đàn ghi-ta nhèu ngao những bài hát về biển, đảo quê hương, Đại úy Phạm Minh Đức, Chỉ huy trưởng đảo Đá Lát tâm sự: Trước đây, khi chưa có hệ thống năng lượng gió và mặt trời, đặc biệt là trạm phát sóng điện thoại thì cuộc sống, sinh hoạt của anh em nhiều khó khăn. Sách báo, thư từ có khi vài tháng mới tới nơi. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước, đời sống của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa ngày càng được cải thiện. Hầu hết các đảo đều có điện gió, điện mặt trời và được trang bị ti vi cỡ lớn với đầu thu kỹ thuật số, hệ thống dàn karaoke giải trí, phòng đọc sách, tập luyện thể thao... Đặc biệt, sóng điện thoại phủ khắp đảo nên khoảng cách giữa đất liền và đảo xa đã thu lại gần.

Điều khiến chúng tôi khâm phục ở những người lính đảo chìm là mỗi khi đề cập đến gian khó, hy sinh, các anh luôn lạc quan, tươi cười; không thở than mà chỉ sẻ chia, tâm tình; cùng với lời hứa luôn chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi nhớ như in giọng nói sang sảng đậm chất lính đảo của người đồng hương - Đại úy Trần Văn Lâm: "Ở Trường Sa quanh năm bốn bề chỉ toàn sóng, nước, gió biển mặn mòi và nắng chói. Lính đảo Trường Sa hàng năm trời bám đảo không về đất liền, không gặp người thân... Thế nhưng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên đảo vẫn động viên nhau kiên cường bám trụ, giữ vững "cột mốc thép" trên biển, khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc ở Trường Sa".

Lời sẻ chia chân tình, đầy lạc quan và lời hứa chắc nịch của người chỉ huy trẻ in hằn trong tâm trí những người lần đầu đến đảo như chúng tôi.

(còn nữa)

LỰC LƯỢNG CÔNG AN

Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

■ NGUYỄN TÙNG

Theo dự kiến, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, lượng du khách thập phương và con em Thái Bình làm ăn, sinh sống xa quê trở về sẽ tăng cao, kéo theo đó là sự gia tăng của các phương tiện, nhất là khu vực thành phố Thái Bình và các khu du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng... Để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT), Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn chế tội phạm hình sự lợi dụng hoạt động, kiểm chế tai nạn, ùn tắc giao thông trên địa bàn.



Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát trật tự, Công an thành phố Thái Bình lên đường làm nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về việc bảo đảm ANTT, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, ATGT từ ngày 16/4 đến ngày 15/5; huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm về ANTT, ATGT; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức gọi hỏi răn đe hàng trăm lượt đối tượng hình sự, ma túy; đồng thời, thành lập các tổ công tác, tuần tra vũ trang trên địa bàn từ 10 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau; tăng cường lực lượng cấm chốt tại các địa bàn phức tạp về hình sự, ma túy; xây dựng các phương án chống trộm cắp nhà dân, trộm cắp nơi công sở, móc túi, cưỡng đoạt tài sản tại các địa điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn; phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ lên phương án phòng, chống đua xe, cướp giật...

Thượng tá Nhâm Ngọc Bình, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Để bảo đảm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, đơn vị đã phối hợp với các phòng, ban nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tăng



Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Ngàn kiểm tra phương tiện chở khách trên tuyến.

cường công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; kiểm tra chặt chẽ việc quản lý, sử dụng, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phối hợp với công an các xã, phường, thị trấn tập trung kiểm tra các cơ sở lưu trú, cửa hàng dịch vụ internet, quán karaoke có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm đang gây bức xúc trong dư luận xã hội như trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, đánh bạc, tội phạm ma túy..., bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và tài sản của khách du lịch đến tham quan và nghỉ trên địa bàn.

Trung tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh cho biết: Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ATGT, trật tự xã hội trên lĩnh vực giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp nghỉ lễ. Trong đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, ban ATGT các cấp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT trong các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo mức độ thiệt hại về con người, tài sản do hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự ATGT gây ra; xây dựng phóng sự, tin, bài phản ánh kết quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, gương người tốt việc tốt, đơn vị, địa phương có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự ATGT để động viên, cổ vũ kịp thời đồng thời phê phán mạnh mẽ các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, phân tích nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa. Chủ động xây dựng phương án hướng dẫn, điều tiết phòng ngừa ùn tắc giao thông tại các điểm tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm như: trung tâm thương mại Vincom, Quảng trường 14/10; khu du lịch cồn Vành, Đông Châu (Tiên Hải), cồn Đen (Thái Thụy) chùa Keo (Vũ Thư); quốc lộ 10 từ cầu Nguyễn đến trạm thu phí cầu Tân Đệ; quốc lộ 39, từ km49+500 đến km51. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ; tránh, vượt không đúng quy định; đi không đúng làn đường; vi phạm các quy định về nồng độ cồn; không đội mũ bảo hiểm; chở hàng quá tải trọng, quá số người quy định... Cùng với làm tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT, Phòng yêu cầu các trạm, đội làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình có liên quan đến tuyến, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo đảm giao thông thông suốt trên địa bàn.

Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen

■ MẠNH CƯỜNG

Nhìn dáng đi nhanh nhẹn, tác phong làm việc năng động, quyết đoán, luôn truyền cảm hứng cho những người xung quanh, không ai nghĩ Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đã ngoài 80 tuổi. Nhiều người gặp ông đều có chung một câu hỏi: “Bác có bí quyết gì mà khỏe như vậy?”. Và ông chỉ có một bí quyết duy nhất: Làm việc, làm việc và làm việc, càng làm việc thì càng khỏe ra.



Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen nhận danh hiệu Doanh nhân văn hóa tiêu biểu theo tiêu chí UNESCO.

Khôi phục nghề truyền thống

Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen sinh ra và lớn lên ở làng Phương La (làng Mẹo), xã Thái Phương (huyện Hưng Hà) - nơi có nghề dệt vải được gây dựng từ thế kỷ XIII gắn với quá trình dựng nghiệp của vương triều Trần. Gia đình ông đi đầu trong làng làm nghề dệt. Ngay từ năm 1937, ông nội Nghệ nhân Trần Văn Sen là người có công đầu đưa những tấm vải dệt từ làng Mẹo xuất khẩu sang Nhật Bản. Những năm 60 của thế kỷ trước, trước nguy cơ làng Phương La có thể mất nghề truyền thống do công cụ lạc hậu, năng suất thấp, bà con bỏ làng đi nơi khác làm ăn, là trưởng tộc dòng họ Trần, ông xắn tay ngày đêm nghĩ cách “cứu” nghề của tổ tiên. Ban đầu, ông đưa nghề dệt chiếu, đan lưới về quê hương giúp bà con ổn định cuộc sống; sau đó, lặn lội đến các làng nghề dệt truyền thống nổi tiếng tiếp thu công nghệ mới, cải tiến nâng cấp máy dệt thủ công thô sơ thành máy dệt bán tự động, liên hoàn, dệt vải khổ rộng cho năng suất, hiệu quả cao hơn. Ông cũng là người đầu tiên đưa công nghệ in hoa tẩy nhuộm về làng. Sau đó, số người trở lại làm nghề dệt ngày một đông, sản phẩm tốt, bán chạy, thu nhập của người thợ được cải thiện, nghề

dệt của làng Phương La nhờ vậy được khôi phục.

Làm những việc chưa ai làm

Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen luôn khắc ghi lời dạy của Đức Hoàng Nghị đại vương - thân phụ Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ: “Hãy nghĩ những điều chưa ai nghĩ tới, hãy làm những việc chưa ai làm được”. Ông luôn đổi mới tư duy, có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm mới mà chưa ai dám làm. Năm 1981, ông thành lập Tổ hợp dệt Tân Phương, mở rộng quy mô, sản xuất những sản phẩm cao cấp, xuất khẩu sang các nước Đông Âu, Nhật Bản. Tổ hợp dệt Tân Phương nâng lên thành Xí nghiệp Dệt nhuộm in hoa Hưng Hà, rồi Công ty TNHH Dệt nhuộm in hoa xuất khẩu Hương Sen. Những nỗ lực của Nghệ nhân Trần Văn Sen đã giúp nghề dệt của Phương La nói riêng, Thái Bình nói chung phát triển mạnh hơn so với các tỉnh trong khu vực. Nhờ có nghề dệt truyền thống mà nay làng Phương La đã trở thành một trong những làng tỷ phú, giàu có bậc nhất Việt Nam.

Trong lúc cả nước khó khăn, doanh nghiệp lo tìm chỗ đứng trên thị trường đã khó, năm 1989 ông mạnh dạn thành lập chi bộ đảng trong doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của cả nước. Đây cũng là mô hình mới, chưa có

tiên lệ trước đó và cũng từ mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ở Thái Bình, đến nay cả nước có hàng nghìn doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng. Sau nhiều lần sang các nước châu Âu tìm hiểu công nghệ sản xuất bia, năm 1997, ông có hướng đi táo bạo là đầu tư xây dựng nhà máy bia cao cấp Hương Sen, đi tắt đón đầu lựa chọn dây chuyền thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại, nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức. Do luôn đi đầu và trải nghiệm những cách làm mới nên trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen gặp không ít sóng gió, có những lúc tưởng chừng doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản. Song ông bảo: “Mỗi lần như vậy là một lần trải nghiệm, tôi luyện cho tôi thêm bản lĩnh để vượt qua khó khăn, vững tay chèo lái đưa doanh nghiệp vững bước đi lên”.

Từ Tổ hợp dệt Tân Phương nhỏ bé, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen, đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen trở thành doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề, lĩnh vực: dệt may, sản xuất đồ uống, bao bì, kinh doanh thương mại, nhà hàng, xây dựng hạ tầng... Đặc biệt, các sản phẩm: bia Đại Việt, rượu Lạc Hồng, rượu Đại mạch,

nước trái cây Push Max, sữa gạo Bibabibo... do Công ty sản xuất chất lượng cao, mẫu mã đẹp và có ấn tượng tốt đối với người tiêu dùng, không chỉ là thương hiệu mạnh của tỉnh mà còn của quốc gia. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen đóng góp cho ngân sách nhà nước từ 500 - 700 tỷ đồng/năm, hiện tạo việc làm cho 1.000 lao động với mức lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm Công ty dành hàng tỷ đồng, hàng nghìn suất quà tặng người nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen là tấm gương lao động không biết mệt mỏi và không ngừng sáng tạo. Không ai nghĩ rằng, vị Tổng giám đốc ở tuổi ngoài 80 vẫn rong ruổi trên từng cây số gặp gỡ khách hàng, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhắc đến ông, tất cả nhân viên trong Công ty đều có chung nhận xét: Bác có sức làm việc phi thường, không ai có thể theo kịp. Hiếm có người nào sống thanh đạm, chan hòa và cởi mở, luôn quan tâm đến người lao động như bác. Ngày lễ, tết, Tổng giám đốc đều gửi thư, gửi quà đến thân phụ, thân mẫu của cán bộ, công nhân viên Công ty như một lời tri ân sâu sắc; mong tiếp tục nhận được sự hợp tác gắn bó giữa Công ty và gia đình nhằm động viên cán bộ,

công nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hết lòng vì họ Trần

Là hậu duệ đời thứ 41 của dòng họ Trần, cũng hiếm có ai tâm huyết với dòng họ như Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen. Ông là một trong những người đầu tiên tham gia gây dựng tổ chức họ Trần Việt Nam. Ông cũng dành nhiều thời gian, tâm huyết, lặn lội sang tận Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu sưu tầm các tư liệu về lịch sử vương triều Trần, tham dự nhiều hội thảo khoa học làm sâu sắc thêm những giá trị di sản lịch sử, văn hóa thời Trần; giúp bà con họ Trần và người dân Việt Nam hiểu rõ hơn lịch sử, truyền thống oai hùng của vương triều Trần. Ông và đại gia đình đã phát tâm công đức xây dựng đền thờ tổ họ Trần Việt Nam tại thôn Phương La, xã Thái Phương uy nghiêm, tráng lệ. Trên cương vị Chủ tịch họ Trần Việt Nam, Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen cùng các thành viên trong Ban Chấp hành họ Trần xây dựng tổ chức dòng họ ngày càng lớn mạnh cả về bề rộng và chiều sâu; động viên bà con trong dòng họ đoàn kết với các dòng họ khác trên đất nước Việt Nam thi đua phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hơn 60 năm lăn lộn trên thương trường, kiên trì vượt qua bao khó khăn thử thách, bằng ý chí, nghị lực, trí tuệ và trái tim đầy tâm huyết, kế thừa và phát huy những tinh hoa của tổ tiên xây dựng lên một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, Nghệ nhân Trần Văn Sen xứng đáng là Anh hùng Lao động hội tụ cả 2 yếu tố tâm - tài. Không chỉ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen còn được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý khác. Ông cũng được Liên hiệp các hội UNESCO thế giới trao tặng danh hiệu Doanh nhân văn hóa tiêu biểu theo tiêu chí UNESCO. Hiện nay, Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội UNESCO bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ những người anh hùng của Thái Bình. Ở bất kỳ cương vị nào, ông đều làm việc bằng cái tâm và sự nỗ lực hết mình. Ông chia sẻ: “Những việc tôi đã làm không phải vì danh hiệu Anh hùng Lao động hay Nghệ nhân mà xuất phát từ ý thức trách nhiệm của người con dòng họ Trần, là một công dân thời đại Hồ Chí Minh cần phải làm việc sao cho xứng đáng với truyền thống lịch sử oai hùng của tổ tiên, cùng với bách gia trăm họ xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Những phần thưởng và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với cá nhân tôi vừa là niềm vinh dự, tự hào vừa là động lực để tôi tiếp tục cố gắng vì người lao động, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước”.

Ngân hàng đồng hành cùng khách hàng

■ MAI THƯ

Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Hưng Hà (Agribank Chi nhánh Hưng Hà) luôn phấn đấu góp sức cùng ngành Ngân hàng thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân.



Sự hỗ trợ của ngân hàng đã giúp nhiều gia đình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở tiếp nhận lại toàn bộ cơ sở vật chất, con người và hiện trạng hoạt động của Ngân hàng Nhà nước huyện Hưng Hà, Agribank Chi nhánh Hưng Hà luôn xác định nông nghiệp, nông thôn là “mặt trận” hàng đầu để tập trung cung ứng nguồn vốn và dịch vụ tài chính. Theo ông Đinh Văn Tiến, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hưng Hà: Khi mới đi vào hoạt động, Chi nhánh cũng gặp nhiều khó khăn như cơ chế hoạt động còn hạn chế, thể lệ chế độ của Ngân hàng Nhà nước chưa đồng bộ, bộ máy công kênh, kém hiệu lực chưa đáp ứng được yêu cầu... Với quyết tâm thực hiện

chủ trương đổi mới toàn diện, sâu sắc, Agribank Chi nhánh Hưng Hà đã từng bước đổi mới, hoàn thiện về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động cũng như công tác quản lý và điều hành, ứng dụng công nghệ vào hoạt động.

Xác định công tác huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm, Agribank Chi nhánh Hưng Hà đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như thực hiện đa dạng các sản phẩm, dịch vụ, thường xuyên nắm bắt diễn biến mặt bằng lãi suất trên thị trường để có biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, đúng quy định. Chủ động tiếp cận khách hàng hộ dân, cá nhân, doanh nghiệp lựa chọn các dự án, phương án đầu tư khả thi,

có đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ ngân hàng đúng thời hạn, bảo đảm vai trò chủ lực trong đầu tư tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Ngoài ra, Chi nhánh còn phối hợp tích cực với các đoàn thể như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ... để tuyên truyền, hướng dẫn người dân có nhu cầu vay vốn được tiếp cận vốn vay. Chị Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà cho biết: Hiện nay, các cấp hội LHPN trong huyện đang quản lý nguồn vốn của Agribank với dư nợ trên 158 tỷ 697 triệu đồng cho 3.820 hội viên vay ở 254 tổ vay vốn. Các xã có dư nợ vốn Agribank trên 10 tỷ Văn Cẩm, Điệp Nông, Duyên Hải...

Nhiều tổ vay vốn có dư nợ cao như tổ vay vốn thôn Trần Xá, xã Văn Cẩm 3 tỷ 485 triệu đồng; tổ vay vốn thôn Gia Lạp, xã Văn Cẩm 2 tỷ 855 triệu đồng; tổ vay vốn thôn Ngũ Đông 1, xã Điệp Nông 2 tỷ 265 triệu đồng... Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng đã góp phần giúp nhiều phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Tiêu biểu như chị Mai Thị Toan, thôn Đa Phú 1, xã Thống Nhất vay 100 triệu đồng đầu tư nuôi 1.000 con gà, vịt, 8 sào ao thả cá thu lãi 150 triệu đồng/năm; chị Vũ Thị Quyển, thôn Ngoại Trang, xã Thống Nhất vay 50 triệu đồng đầu tư trồng 1.500 cây thanh long ruột đỏ với diện tích 1,5 mẫu thu lãi gần 200 triệu đồng/năm...

Bằng những biện pháp tuyên truyền, thông tin quảng cáo sâu rộng, điều hành lãi suất linh hoạt, triển khai nhiều loại sản phẩm tiền gửi với các kỳ hạn và lãi suất hấp dẫn, hết năm 2017, Agribank Chi nhánh Hưng Hà đã huy động nguồn vốn đạt trên 2.500 tỷ đồng. Đồng thời, cho vay với tổng dư nợ quy đổi trên 1.100 tỷ đồng, trong đó dư nợ của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 254 tỷ đồng, khách hàng cá nhân 929 tỷ đồng. Dư nợ phục vụ nông nghiệp, nông thôn 1.086 tỷ đồng, dư nợ cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 7,5 tỷ đồng. Để đáp ứng yêu cầu công việc, hiện nay, Agribank Chi nhánh Hưng Hà đã trang bị đầy đủ hệ thống máy tính hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, đặc biệt là trong hoạt động thanh toán, góp phần tạo sự chuyển biến cả về chất và lượng. Ngoài ra, Agribank Chi nhánh Hưng Hà còn mở rộng các kênh thanh toán khác không giới hạn về thời gian, địa điểm, thanh toán điện tử liên ngân hàng. Hết năm 2017, ngoài 5 điểm giao dịch truyền thống tại quây, Agribank Chi nhánh Hưng Hà đã triển khai lắp đặt 4 máy ATM, 3 máy POS triển khai nhiều sản phẩm ứng dụng trên internet, điện thoại... với số giao dịch trong năm 2017 đạt khoảng 1,5 triệu giao dịch, doanh số thanh toán trên 20.000 tỷ đồng.

Thời gian tới, Agribank Chi nhánh Hưng Hà tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cùng với toàn ngành Ngân hàng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình nghiệp vụ, thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả để giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, góp phần đắc lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.





THÁI THỤY Xuống giống thủy sản vụ xuân hè

■ TRẦN TUẤN

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên địa bàn huyện Thái Thụy đang xuống giống thủy sản vụ xuân hè năm 2018. Điểm mới trong vụ NTTS năm nay là huyện đã mở rộng được 40ha diện tích nuôi tôm theo hình thức công nghiệp.

Cùng với các hộ NTTS trong huyện, gia đình anh Nguyễn Văn Ngọc, hộ nuôi tôm công nghiệp đầu tiên của xã Thái Đô đã xuống giống nuôi thả tôm thẻ chân trắng. Anh Ngọc cho biết: Tôi đã xuống giống nuôi thả gần một triệu con tôm thẻ chân trắng trên diện tích hơn 1ha. Do nuôi công nghiệp thả với mật độ dày nên trước khi xuống giống tôi đã thực hiện tốt công tác cải tạo ao nuôi, trong đó nạo vét sạch đáy ao và diệt tạp bằng các loại hóa chất và vôi bột.

Cũng như gia đình anh Ngọc, các hộ nuôi tôm trong xã Thái Đô cũng đang tập trung xuống giống nuôi thả vụ mới. Ông Ngô Nam Khánh, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thái Đô cho biết: Vụ xuân hè này, toàn xã nuôi trồng 500ha thủy sản, trong đó chủ yếu nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá vược và cá song. Tính đến ngày 19/4 toàn xã nuôi thả được hơn 15 triệu con tôm sú, tôm thẻ chân trắng trong tổng số hơn 30 triệu con dự kiến nuôi thả trong vụ này. Để công tác nuôi thả đạt

hiệu quả cao, những ngày qua, HTX tập trung đôn đốc người dân lấy nước vào ao đầm đồng thời hướng dẫn các biện pháp nuôi thả, chăm sóc con giống để quá trình nuôi thả bảo đảm an toàn. Ngoài ra, HTX cũng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tăng cường kiểm soát chất lượng tôm giống trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng mua bán, vận chuyển tôm giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có giấy kiểm dịch xâm nhập vào vùng NTTS của xã.

Vụ xuân hè năm 2018, Thái Thụy phấn đấu NTTS đạt 4.300ha, gồm NTTS nước mặn (ngao) 1.300ha; nước lợ 1.400ha, trong đó chủ yếu nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá vược, cá song và một số đối tượng khác; NTTS nước ngọt 1.600ha nuôi cá truyền thống. Tính đến ngày 19/4, toàn huyện xuống giống thả được hơn 95 triệu con tôm sú và tôm thẻ chân trắng. Trong đó, một số xã hiện đã nuôi thả được nhiều tôm giống như Thái Thượng 37 triệu con, Thụy Trường 20 triệu con, Thụy Hải 10 triệu con...

Các doanh nghiệp tại các vùng bãi triều ở các xã ven biển trong huyện cũng đang tích cực chuẩn bị xuống giống nuôi thả vụ mới. Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Minh Phú hiện đang nuôi ngao tại vùng bãi triều ven biển xã Thái Đô với diện tích 105ha. Anh Vũ Thành Trung, chủ trại giống ngao của Công ty cho biết: Để phục vụ kế hoạch nuôi thả ngao vụ xuân hè năm 2018, sau mỗi đợt thu hoạch Công ty đều thực hiện công tác vệ sinh, cày xới mặt bãi, tu sửa, gia cố lại vây lưới, san phẳng mặt bãi, phun cát bổ sung... Hiện nay Công ty đang tích cực ương dưỡng ngao giống để chuẩn bị nuôi thả vụ mới. Dự kiến năm 2018 Công ty sẽ sản xuất khoảng hơn 1 tỷ ngao giống để thực hiện nuôi thả tại vùng bãi triều với diện tích 105ha.

Theo ông Đào Đức Viện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy: Để bảo đảm cho công tác thả giống và ngăn ngừa dịch bệnh trong quá trình NTTS vụ xuân hè năm 2018, ngành Nông nghiệp huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc cải tạo ao đầm, bãi triều, vùng chuyển đổi tập trung. Kết quả, đã cải tạo được 3.700ha, chiếm gần 90% tổng diện tích NTTS năm 2018. Phòng đã tham mưu UBND huyện tăng cường chỉ đạo các ngành, các địa phương đôn đốc, hướng dẫn người dân nuôi thả thủy sản theo đúng kỹ thuật, thời vụ. Theo đó, sau tiết Thanh minh, khi thời tiết ổn định, nhiệt độ trên 20°C sẽ tiến hành thả giống, thời gian thả tập trung từ ngày 10 - 30/4. Ngoài ra, Phòng phối hợp với Chi cục Thủy sản tăng cường kiểm tra các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản trên địa bàn huyện, qua đó bảo đảm chất lượng nguồn giống phục vụ nuôi thả vụ mới.



Mô hình nuôi tôm công nghiệp tại Thái Thụy.

CHỈ THỊ... (Tiếp theo trang 3)

- Giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đê xung yếu theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo, kiểm tra các phương án huy động, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện hộ đê, công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa phương để có biện pháp xử lý, bổ sung, đảm bảo đủ cơ sở cần thiết khi cần huy động.

- Căn cứ phương án hộ đê toàn tuyến năm 2018 đã được phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ cho từng tuyến đê. Ngoài số vật tư dự trữ của nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân trong trường hợp có sự cố xảy ra (kể cả vật tư, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn). Xây dựng và phê duyệt các phương án trọng điểm xung yếu đê, kè, cống, Kế hoạch di dời người dân ở các khu vực nguy hiểm khi có lũ, bão sát với tình hình thực tế, triển khai đến các cụm phòng, chống lụt, bão trước 20/5/2018.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương phê duyệt danh sách lực lượng quản lý đê thuộc phạm vi địa phương quản lý; chỉ đạo hướng dẫn hoạt động và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng quản lý đê nhân dân trong công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 22/1/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu toàn diện với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đê điều, phòng, chống thiên tai, điều động nhân lực, vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện sản xuất đúng tiến độ thời vụ, xây dựng kế hoạch chuẩn bị giống cây, giống con và các loại phân bón để có điều kiện phục hồi sản xuất sau thiên tai; đôn đốc các sở, ngành; các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt động thông suốt trong mùa mưa bão và trong thời tình huống; trực ban nghiêm túc, theo quy định; thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

4. Đối với công tác quản lý đê điều.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đê điều theo quy định tại Điều 43, Luật Đê điều ngày 29/11/2006 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý nhà nước về đê điều chỉ đạo kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm, đặc biệt là các vi phạm xây dựng công trình trái phép ngoài bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê điều gây cản trở thoát lũ, có biện pháp kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

- Thực hiện nghiêm túc: Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều; Chỉ

thị số 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 1/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm về đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 và Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 7/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm hành vi vi phạm Luật Đê điều, đặc biệt là hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ trước ngày 15/6/2018.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng chuyên trách quản lý đê điều thường xuyên kiểm tra, phát hiện, kiến nghị cấp có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều theo quy định, phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác xử lý vi phạm.

- Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phối hợp xử lý các hoạt động khai thác cát lòng sông trái phép, các vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường ngoài bãi sông và trong hành lang bảo vệ đê điều.

- Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phối hợp kiểm tra xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật về đê điều, đất đai, bảo vệ môi trường.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình, Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, thành phố: Phối hợp chặt chẽ với

ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thường xuyên, kịp thời về diễn biến mưa, lũ, bão, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về các biện pháp phòng, chống thiên tai, lụt, bão tới các cấp, các ngành và nhân dân biết để thực hiện; chống tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với lũ, bão, thiên tai.

6. Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; các cấp, các ngành: Phải thường xuyên theo dõi, nắm tình hình diễn biến của lũ, bão, thiên tai để có quyết định kịp thời; chủ động phòng, chống và chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão, lũ, thiên tai gây ra trong phạm vi ngành mình, địa phương mình phụ trách.

7. Các sở, ban, ngành, đơn vị khác: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, lũ, bão và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt, bão gây ra trong phạm vi sở, ban, ngành, đơn vị mình; đồng thời, phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia việc phòng, chống thiên tai, lũ, bão và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc và thường xuyên báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BẮC THÁI BÌNH

Chủ động cho mùa mưa bão

■ LƯU NGẮN

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình đang tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống lụt bão, bảo vệ tính mạng, tài sản, mùa màng cũng như các công trình thủy lợi, công trình trọng điểm trên địa bàn hệ thống.

Ông Nguyễn Ngọc Thông, Giám đốc Công ty cho biết: Công ty được giao nhiệm vụ phụ trách tưới, tiêu cho lúa và cây màu của các huyện Đông Hưng, Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ và một phần thành phố Thái Bình. Bên cạnh việc tích cực lấy nước phục vụ tưới dưỡng lúa xuân, bảo đảm hiệu quả công tác phòng, trừ sâu bệnh, ngay từ đầu năm, Công ty đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình đê điều, thủy lợi do đơn vị quản lý và khai thác từ đó xây dựng kế hoạch tu bổ, sửa chữa, bảo dưỡng. Đến nay, gần 120 máy đóng mớ ở các cống dưới đê được bảo dưỡng, tu bổ xong. Nhiều cánh van được sửa chữa, thay mới như: cánh van thượng lưu trạm bơm Hậu Thượng, cánh van thượng lưu cống Ngoại Trình, cánh van thượng lưu cống Diêm Điền 1... Các trạm bơm tiêu lớn qua đê



Trạm bơm Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) sẵn sàng phục vụ trong mùa mưa bão.

được sửa chữa như trạm bơm Minh Tân (thay ổ bi bơm), trạm bơm Cống Lấp (sửa chữa 2 máy bơm), trạm bơm Cao Nội (sửa chữa 3 máy bơm)... Công ty đang tập trung nhân lực, phấn đấu đến ngày 30/5 sẽ hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng 3 cống

dưới đê xây mới gồm cống Cháy, cống Vân Am và cống Thọ Cách. Mới đây, ngày 12/4, trạm bơm chống úng Khái Lai được xây mới với tổng mức đầu tư 7,6 tỷ đồng được khánh thành đưa vào sử dụng với 4 máy bơm, công suất mỗi máy 2.500m³/

giờ sẽ phục vụ tốt cho sản xuất của vùng trọng điểm thuộc hai xã Thái Hồng, Thái Thủy của huyện Thái Thụy. Để bảo đảm an toàn sản xuất trong mùa mưa bão, Công ty đã tiến hành giải phóng trên 3.000.000m² bèo bồng, hàng trăm đàng đó.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty và các xí nghiệp được thành lập, kiện toàn và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; các phân ban chỉ huy phòng, chống lụt bão ở các trạm đều xây dựng xong kế hoạch chi tiết về con người, vật tư, thiết bị, phương án cụ thể khi có tình huống xảy ra. Công ty đã thành lập đội xung kích được tập huấn bơi lội có khí tài, cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống lụt bão. Các trang thiết bị, vật tư cho thành viên ban chỉ huy, vật tư dự trữ như bao tải, tre luông, vải bạt... được chuẩn bị theo đúng phương châm "4 tại chỗ". Công ty cũng trang bị 7 máy phát điện; hệ thống thông tin liên lạc được bổ sung kịp thời.

Ông Nguyễn Ngọc Thông cho biết thêm: Mọi công trình xây mới, sửa chữa, bảo dưỡng phải hoàn thành trước ngày 30/5. Mục tiêu chung của Công ty là phải chủ động chuẩn bị sớm và đầy đủ mọi mặt cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tích cực chủ động đề phòng những đợt lũ lớn, những cơn bão mạnh đổ bộ và phải có phương án ứng phó với những trường hợp bất lợi nhất lũ, bão trùng hợp xảy ra. Chủ động phòng và tiêu úng cho lúa mùa và các cây trồng, vật nuôi khác ở mức cao nhất; khắc phục hậu quả của lũ, bão, thiên tai nhanh chóng, kịp thời.

THÀNH PHỐ

Rà soát, điều tra 1.827/15.352 hộ kinh doanh

Chiều ngày 23/4, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo rà soát các doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể chủ trì cuộc họp nghe UBND thành phố Thái Bình báo cáo kết quả triển khai kế hoạch rà soát trên địa bàn.

Đến nay, UBND thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc rà soát các doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn; tổ chức rà soát diện hộ kinh doanh tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. 19/19 phường, xã đã thành lập tổ công tác, ban hành kế hoạch và họp phân công, triển khai kế hoạch rà soát, điều tra. Hiện Chi cục Thuế thành phố quản lý trên 2.600 doanh nghiệp; trong đó, 1.446

doanh nghiệp đang hoạt động, 1.120 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 40 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn. Chi cục đã chỉ đạo việc kiểm tra hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, giao các đội chuyên môn hoàn thành trước tháng 5/2018. Lựa chọn các đơn vị điển hình theo từng nhóm để yêu cầu doanh nghiệp giải trình theo quy trình của ngành. Phối hợp với Công an thành phố xác minh, thu nợ thuế đối với các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Các phường, xã đã rà soát, điều tra 1.827/15.352 hộ kinh doanh (chủ yếu là các hộ nghỉ, bỏ, không kinh doanh), đạt khoảng 12% tổng số hộ phải điều tra.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao sự vào cuộc của thành phố

trong công tác rà soát các doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, tuy nhiên tiến độ còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Đồng chí đề nghị thành phố tập trung quán triệt, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiểu về chủ trương, chỉ đạo của tỉnh; tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, chính quyền cơ sở; chỉ đạo các tổ điều tra thu thập đầy đủ thông tin của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tăng cường lực lượng, xây dựng lộ trình, kế hoạch, thực hiện báo cáo kết quả hàng tuần. Đề nghị Cục Thống kê tỉnh phối hợp với thành phố bổ sung thông tin trong quá trình điều tra. Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với cơ quan thuế trong điều tra, rà soát.

MINH NGUYỆT

KIẾN XƯƠNG

Tập huấn luyện kỹ năng hoạt động giám sát, thẩm tra

Sáng ngày 23/4, Thường trực HĐND huyện Kiến Xương tổ chức khai mạc lớp tập huấn kỹ năng hoạt động giám sát, thẩm tra cho các ban HĐND cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Có hai lớp tập huấn được tổ chức đợt này. Một lớp dành cho các thành viên Ban Pháp chế HĐND cấp huyện và cấp xã vào sáng ngày 23/4 với 3 chuyên đề cơ bản gồm: kỹ năng thẩm tra, giám sát lĩnh vực của Ban Pháp chế HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng thẩm tra tình hình quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật tại

địa phương; tiếp công dân và phương pháp giám sát của Ban Pháp chế đối với kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, thị trấn. Lớp dành cho các thành viên Ban Kinh tế - xã hội HĐND cấp huyện và cấp xã được tổ chức sáng ngày 24/4 nội dung tập trung vào: kỹ năng thẩm tra, giám sát của Ban Kinh tế - xã hội HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thuộc cấp xã quản lý; kỹ năng giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu văn hóa, xã hội và thiết chế văn hóa tại địa phương.

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng hoạt động giám sát, thẩm tra cho thành viên các ban HĐND cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Sau tập huấn, mỗi thành viên có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

ANH ĐÀO

THÁI THỤY

Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018

Huyện Thái Thụy vừa tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018.

Tham gia hội thi có 5 thí sinh là giảng viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và năng lực giảng dạy tốt được lựa chọn từ đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức của huyện. Mỗi thí sinh được lựa chọn và trình bày một phần nội dung bài dạy trong khoảng thời gian từ

25 - 30 phút liên quan đến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thực hiện tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Mục tiêu của hội thi nhằm đánh giá sát chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, từ

đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, góp phần tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy lý luận chính trị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải A, 3 giải B cho các thí sinh tham dự.

TRẦN TUẤN

Triển khai điều tra, tiếp cận người nhiễm HIV tại cộng đồng

Sáng ngày 23/4, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch điều tra, tiếp cận người nhiễm HIV tại cộng đồng tới các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế và nhóm đồng đẳng trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, việc triển khai điều tra, tiếp cận người nhiễm HIV nhằm hướng tới rà soát, lập danh sách, theo dõi, quản lý 100% người nhiễm HIV/AIDS đang sinh sống tại cộng đồng; vận động người nhiễm HIV/AIDS tham gia điều trị HIV, phấn đấu đạt 90% người nhiễm HIV/

AIDS có danh sách quản lý được điều trị ARV vào năm 2018; kêu gọi, huy động các nguồn lực đầu tư cho việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV tại Thái Bình. Trong quá trình tiếp cận người nhiễm HIV, việc điều tra còn nhằm mục đích tuyên truyền cho những người còn giấu danh tính nghe, hiểu và biết địa chỉ các tổ chức đồng đẳng, các phòng khám HIV/AIDS ngoại trú từ đó giúp họ tự bộc lộ bản thân và đề xuất được hỗ trợ điều trị, hướng tới giảm kỳ thị và giảm lây nhiễm

HIV trong cộng đồng. Dự kiến, kế hoạch sẽ thực hiện trong năm 2018, chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ tháng 4 - 5/2018 làm điểm tại huyện Vũ Thư. Giai đoạn 2 từ tháng 6 - 9/2018 thực hiện tại tất cả các huyện, thành phố còn lại.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận về những thuận lợi, khó khăn; những giải pháp và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

HÀ ANH

Truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm trong trường học

Sáng ngày 23/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường THPT Tây Thụy Anh tổ chức buổi truyền thông phòng, chống tệ nạn mại dâm và cách phòng ngừa tệ nạn mại dâm trong trường học.

Hơn 1.800 học sinh của Trường đã được truyền đạt một số kiến thức về mại

dâm, tác hại của tệ nạn mại dâm; các quy tắc và kỹ năng phòng, chống; những mặt trái của việc sử dụng công nghệ thông tin để phòng tránh tệ nạn mại dâm. Ngoài ra, các em còn được giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về tệ nạn xã hội trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một trong những hoạt động tuyên truyền nhằm góp

phần ổn định trật tự an toàn xã hội theo mục tiêu của chương trình phòng, chống mại dâm và phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh, đồng thời là hoạt động nhằm giúp học sinh, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

NGUYỄN CƯỜNG

Phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Sáng ngày 23/4, tại Trường THCS Duy Nhất (Vũ Thư), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2018.

Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi nilon, mỗi phút chúng ta mua 1 triệu chai nhựa và hàng năm có tới 13 triệu tấn chất thải nhựa đổ ra đại dương đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến môi trường. Từ thực trạng đó, chủ đề ngày Môi trường thế giới năm nay là "Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa - nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng".

Để hưởng ứng chủ đề này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Duy Nhất cũng như các địa phương tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để bảo vệ môi trường gắn với thực hiện phong trào xây dựng thôn, làng, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Các nhà trường đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa về giáo dục môi trường cho học sinh, đoàn viên, thanh niên và tổ chức các phong trào thiết thực như: toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; ngày Môi trường thế giới; ngày hội tái chế; ngày thứ bảy tình nguyện; ngày chủ nhật xanh; ngày không sử dụng túi nilon... Mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện và vận động quần chúng thay đổi tập quán, thói quen xả rác tùy tiện; đồng thời, hạn chế sử dụng túi nilon và thực hiện phân loại rác nhựa tại gia đình để xử lý hiệu quả.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng thiết bị thu gom rác và cùng với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Duy Nhất trồng cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát và bảo vệ môi trường.

KHẮC DUẤN

**TIỀN HẢI
Phấn đấu gieo cấy giống lúa chất lượng cao đạt 40% ở vụ mùa**

Sáng ngày 23/4, huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2018.

Vụ mùa năm 2018, Tiền Hải phấn đấu gieo cấy 10.300ha với cơ cấu giống lúa chất lượng cao đạt 40% gồm DS1, T10, DT68..., lúa có năng suất cao đạt 60% như BC15, TBR225, TBR-1..., năng suất đạt 60 tạ/ha trở lên. Đối với vụ đông, huyện phấn đấu duy trì ổn định 3.790ha gồm các loại cây trồng chính là đậu tương, ngô, khoai tây, khoai lang, dưa bí, rau màu các loại.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Tiền Hải chỉ đạo các địa phương bám sát đề án sản xuất của huyện, tích cực tuyên truyền nông dân thực hiện tốt lịch thời vụ, tăng cường tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân... Các ngành, HTX thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý, điều hành sản xuất. Các địa phương chú trọng xây dựng những mô hình cánh đồng lớn có định hướng về diện tích, mức đầu tư và đầu ra cho nông sản, tránh tình trạng không tiêu thụ được sản phẩm. Xây dựng cơ chế hỗ trợ căn cứ vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất.

MẠNH THẮNG